

Quảng Bình có thêm 800 giường bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ y tế cho người dân

02:16 29/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Được bổ sung thêm 800 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế thông thường và dịch vụ y tế chuyên sâu, người dân Quảng Bình có thêm sự lựa chọn khi khám, chữa bệnh ngay ở trong tỉnh.

Ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, thành viên của tập đoàn TTH Group, Tập đoàn y khoa có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế khai trương và đi vào hoạt động.



Bệnh viện có công suất khám ngoại trú 1000 bệnh nhân trong ngày_Ảnh: PV

Được biết, bệnh viện có quy mô 350 giường, thực kê 800 giường, công suất khám ngoại trú 1000 bệnh nhân trong ngày, cung cấp hầu hết các dịch vụ y tế thông thường và dịch vụ y tế chuyên sâu.

Phát biểu tại sự kiện, Bác sỹ CK.II Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình bày tỏ mong muốn bệnh viện TTH Quảng Bình sẽ góp phần cung cấp và nâng cao đa dạng các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân tại địa phương, từ đó thúc đẩy chất lượng y tế và chất lượng cuộc sống.

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm tải cho các bệnh viện tại Quảng Bình, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao tiên tiến mà không phải di chuyển sang các tỉnh thành khác, giảm thiểu tối đa chi phí điều trị.



Bệnh viện trao tặng quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình_Ảnh: PV.

Phát biểu tại buổi lễ, Bác sỹ CK.II Võ Công Bình, Giám đốc chuyên môn của bệnh viện, khẳng định bệnh viện “vì một ngành Y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh”, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình hướng tầm nhìn sâu rộng với tiêu chí chuyên môn sâu, dịch vụ công nghệ cao và chi phí hợp lý nhất. Mục tiêu chiến lược của Bệnh viện là trở thành một trong những Bệnh viện uy tín cả về hạ tầng, thiết bị, chuyên môn cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe cho khách hàng tại tỉnh Quảng Bình.

Cũng tại buổi lễ, bệnh viện TTH Quảng Bình trao tặng quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhiều phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-binh-co-them-800-giuong-benh-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-y-te-cho-nguoi-dan>